

เปิดประชุม เวลา 08.00 น.

นายเกษม ฤทธินิจ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยทางเทศบาลได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ของเทศบาลออกประชาคมพร้อมกันวันนี้ทั้งหมด 10 ชุมชน โดยชุมชนช่างกระดาศเป็นชุมชนที่กระผมรับผิดชอบเป็นหัวหน้าชุดในการออกประชาคม โดยการประชาคมวันนี้เป็นการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 และเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง โดยวันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่หน้าฝ่าย หลายงานได้ออกมาเพื่อประชาสัมพันธ์การทำงาน และตอบข้อซักถามของพี่น้องประชาชนที่มีข้อคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขั้นตอนต่อไปขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณาเสนอโครงการที่จะแก้ไขปัญหา หรือต้องการให้เทศบาลตำบลสันป่าตองได้ช่วยเหลือในด้านใด ขอเชิญ

นายสว่าง สมพัทธ์

ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมช่วงน้ำหลาก โดยการก่อสร้างผนังกันดินลำเหมืองแม่กุง ซึ่งได้เสนอโครงการในขั้นตอนการทบทวนแผนของปีที่ผ่านมา เนื่องจากบ้านที่ประสบปัญหาไม่แก้ไข ทำให้โครงการไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆ และไม่ได้รับการแก้ไขเกรงว่าอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งได้อีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาช่วยเหลือให้เป็นโครงการต้นๆ หรือขอให้ทางเทศบาลสนับสนุนงบประมาณช่วยทำเป็นกรณีพิเศษเร่งด่วนให้ด้วย

นางสมปอง อินทะแสน

ขอเสนอโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนในหมู่บ้านสิริเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นหลุมเป็นบ่อ และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านสิริเชียงใหม่ให้ด้วยค่ะ

นายศักดิ์การ ฌิยกุล

โครงการของชุมชนช่างกระดาศจากเดิมที่มีอยู่ในแผนก็ค่อนข้างเยอะ แต่ติดด้วยงบประมาณของทางเทศบาลมีจำกัด จึงสามารถดำเนินโครงการให้แต่ละชุมชนได้ปีละ 1-2 โครงการ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อาจจะมีการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนไปก่อน เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

นายเกษม ฤทธินิจ

งบประมาณสามารถขอสนับสนุนได้จากหลายที่หลายหน่วยงาน เทศบาลตำบลสันป่าตองจะพยายามหาช่องทางหรือทางงบประมาณจากหน่วยงานอื่น หรือเงินอุดหนุนที่ทางรัฐบาลจะอุดหนุนให้ เพื่อจะได้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันที่โดยไม่ต้องรอนงบประมาณของเทศบาลตำบลสันป่าตองทีเดียว

ที่ประชุม

ลำดับต่อไป ขอให้ที่ประชุมช่วยกันยกมือเพื่อจัดลำดับโครงการสำคัญก่อนหลัง เพื่อเทศบาลตำบลสันป่าตองจะได้จัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการในปี พ.ศ.2566

ร่วมกันจัดลำดับโครงการได้ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างผนังกันดินลำเหมืองแม่กุง (หน้าบ้านนายสว่าง)
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตในหมู่บ้านสิริเชียงใหม่ ขอย 2
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านเลขที่ 175 หมู่ 1 ต.ทุ่งด้อม
4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านสิริเชียงใหม่

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดจุดเริ่มต้นหน้าอาคารกองทุนหมู่บ้าน
พริ้วล้อมถึงลำเหมืองสาธารณะ
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยหลังโรงงานน้ำดื่ม โอเคฟู้ด
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมวัดข้างกระดาษถึงทางหลวงท้องถิ่น

นายเกษม ฤาพิณิจ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันจัดลำดับโครงการ ขั้นตอนต่อไปจะนำโครงการที่ได้จากแต่ละชุมชน เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล โดยจะต้องมีการประชาคมระดับตำบลอีกครั้ง จึงจะประกาศใช้แผนที่เพิ่มเติมได้ จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านได้เข้าร่วมประชาคมระดับตำบลอีกครั้งโดยทางงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจะส่งหนังสือเชิญประชุมในครั้งต่อไป

มีท่านใดต้องการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมโครงการนอกเหนือจากนี้อีกขอเชิญถ้าไม่มีแล้ว เทศบาลตำบลสันป่าตองขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชาคมในครั้งนี้



นางสาววรินทร์ มุลยศ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



นายเกษม ฤาพิณิจ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม